

BÀI DỰ THI

2024

NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

Tác phẩm: **CÓ CÔ,
CON CÓ HAI MẸ HIỀN**



Tác giả: **NGUYỄN HÀ LINH**
Học sinh lớp: 3C4
Trường: Tiểu học Đồng Thái,
huyện An Dương,
thành phố Hải Phòng

Địa chỉ liên hệ:
Mẹ Lưu Thị Lành

SĐT: 0384 391 633

Nhân vật trong tác phẩm:
**Cô giáo
BÙI HỒNG HẠNH**

Năm nay, em lên lớp 3. Rồi em cũng sẽ được cô chủ nhiệm mới và nhiều thầy cô yêu thương nhưng hiện tại, cô giáo **Bùi Hồng Hạnh** - người đã dìu dắt, chăm lo cho chúng em như một người mẹ hiền - là hình ảnh sâu sắc nhất trong em khi nghĩ về mái trường Đồng Thái. Những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới lên lớp 2, em cảm thấy lo lắng không biết liệu mình có thể học tốt hay không. Nhưng sự dịu dàng, ân cần của cô đã giúp em cảm thấy an tâm và vững tin hơn rất nhiều.



Trên lớp, cô Hạnh luôn biết cách biến những giờ học thành những khoảng thời gian thú vị và bổ ích. Bằng giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, từng bài giảng của cô không chỉ là kiến thức mà còn là bao lời dặn dò đầy yêu thương, là cách cô gieo vào lòng chúng em niềm yêu thích học tập và ham muốn khám phá tri thức.



Khi giảng bài, cô luôn lắng nghe từng thắc mắc, từng câu hỏi nhỏ của chúng em, không bao giờ tỏ ra vội vàng hay thiếu kiên nhẫn. Dù chỉ là những câu hỏi đơn giản, cô vẫn dành thời gian để giải thích một cách tỉ mỉ, cặn kẽ, khiến chúng em không còn e ngại khi bày tỏ suy nghĩ. Nhờ vậy, mỗi bài giảng của cô không chỉ là kiến thức mà còn chứa đựng sự đồng cảm, thấu hiểu.



Cô tổ chức cho chúng em nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích. Nhờ vậy, chúng em có thêm nhiều hiểu biết thực tế và biết chúng sống với mọi người.





Cô Hạnh còn là người biết tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong lớp học. Mỗi khi cảm thấy các bạn trong lớp có vẻ căng thẳng hay mệt mỏi, cô sẽ kể một câu chuyện ngắn về những tấm gương vượt khó, lòng tốt hoặc sự kiên trì, để khích lệ và làm chúng em cảm thấy vui tươi, hào hứng hơn. Những câu chuyện ấy như tiếp thêm động lực, giúp em nhận ra rằng học tập không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, để trở thành người tốt hơn. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em cách làm người, cách sống có trách nhiệm và yêu thương.

Những giờ sinh hoạt lớp cùng cô cũng là lúc chúng em được sống thật với những cảm xúc của mình. Cô tổ chức các trò chơi nhỏ, dẫn dắt chúng em tham gia vào những hoạt động thú vị như vẽ tranh, đóng vai nhân vật, hay làm những bài tập nhóm, tạo điều kiện để các bạn trong lớp gắn kết và hiểu nhau hơn. Dù là những trò chơi nhỏ nhưng lúc nào cũng chứa đựng ý nghĩa, giúp chúng em học được sự đoàn kết, hỗ trợ và biết yêu quý nhau. Nhìn nụ cười tươi của cô mỗi khi chúng em hào hứng tham gia, em cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho chúng em, không chỉ là nhiệm vụ của một người thầy mà còn là lòng yêu thương thật sự.

Cô luôn khuyến khích cả lớp cùng tiến bộ, luôn nói rằng: “Các con hãy chăm chỉ, vì ai cũng có khả năng làm được điều tốt nhất.” Em và các bạn rất yêu quý cô, coi cô như một người mẹ thứ hai. Nhờ sự tận tụy của cô, chúng em cảm thấy tự tin hơn mỗi ngày và yêu thích việc học hơn.



Cô Hạnh là người không ngại khó khăn, luôn dành thời gian quan tâm đến từng bạn trong lớp. Những khi chúng em gặp khó khăn trong học tập, cô không bao giờ bỏ rơi hay trách phạt mà luôn kiên nhẫn ngồi lại để giảng giải, chỉ dạy thêm từng chút một. Cô động viên và hướng dẫn chúng em cách tự mình vượt qua những thử thách, làm em cảm nhận được sự ấm áp như có một người bạn lớn bên cạnh. Những gì cô đã làm không chỉ giúp em hiểu rõ hơn bài học mà còn giúp em thấy rằng không có điều gì là không thể, miễn là có lòng kiên trì và quyết tâm. Bởi vậy, em đã tự tin và mang về những phần thưởng nho nhỏ.



Nhờ cô Hạnh và những giờ học ngập tràn yêu thương, em không chỉ học được những điều trong sách vở mà còn học cách đối xử với người khác bằng lòng yêu thương, biết chia sẻ và giúp đỡ nhau. Cô đã và đang nuôi dưỡng tâm hồn chúng em, tạo dựng nên những giá trị mà em biết sẽ theo mình suốt cuộc đời. Chính vì thế, trong lòng em, cô không chỉ là người thầy mà còn là người đã truyền cho em động lực và lòng biết ơn sâu sắc, để em có thể tự tin bước tiếp trên con đường học tập và trưởng thành.

✓ Gửi từ **Ngọc Sâm**



Mong người cô, người mẹ thứ hai của chúng con có một ngày 20/11 may mắn, hạnh phúc và tràn ngập những yêu thương.

Không chỉ cô Hạnh, các thầy cô khác trong trường Tiểu học Đồng Thái cũng đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng nên một mái trường ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Nhờ thầy cô mà em và các bạn không chỉ được học kiến thức mà còn được học cách sống, cách biết yêu thương và sẻ chia. Em thật sự biết ơn các thầy cô, những người đã tận tụy từng ngày để dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn chúng em.





Em hứa sẽ chăm ngoan, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Cảm ơn các thầy cô, những người đã và đang thắp sáng con đường học tập và cuộc sống của em!

